

ข่าวพรแผ่นดิน



ขอนแก่น ประเทศไทย

จากทุ่งพรแผ่นดิน...

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ และผู้สนับสนุนทุกท่าน

ความอารีย์เล็ก ๆ นำแสงสว่างสู่โลก

ขอบคุณมากค่ะที่ทุกท่านมีส่วนอยู่ในกลุ่มผู้รับจดหมายข่าวของเรา ขณะที่เราอาจจะห่างกันด้วยระยะทาง วัฒนธรรม และภาษา แต่ดิฉันก็ยินดีมาก ที่พวกเราต่างติดต่อสัมพันธ์กันได้ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างโลกนี้ให้ดีขึ้น สำหรับผู้คนที่หมดหวัง แม้จะอยู่ท่ามกลางการกระหน่ำของพายุฝน แต่เรายังมีเรื่องมากมายที่จะแบ่งปันกับท่าน ขอให้อ่านจนจบ



วันที่ 12 สิงหาคม 2023 เป็นวันแม่ในประเทศไทย ทีมงานสตรีหลายคนของเราตัดสินใจว่าจะจัดของขวัญเพื่ออวยพรแม่ ๆ ทั้งหลายในชุมชนของเรา พวกเราจึงสนุกมากในการเลือกซื้อ และจัดเตรียมของขวัญ แต่ส่วนที่ดีที่สุด ก็คือ การนำของขวัญไปอวยพรบรรดาแม่ ๆ ผู้ทำงานหนัก เพื่อดูแลครอบครัวของพวกเธอ พวกเรารู้สึกชื่นใจมาก เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของพวกเธอเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแม่ ๆ ที่มีลูกอยู่ไกลตัว ต่างก็ประทับใจยิ่ง ที่ยังมีคนระลึกถึงพวกเธอด้วยความอารีย์ในวันพิเศษนี้ รอยยิ้มงดงามฉายแสงบนใบหน้าที่มีคิ้วต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่เสมอ ซึ่งชื่นใจ และยิ่งใหญ่จริง ๆ พวกเรารู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เห็นว่าการแสดงความอารีย์เล็ก ๆ นั้นสามารถสร้างพลังใจให้กับคนที่หัวใจอ้างว้างได้



ท่านทั้งหลายเป็นชุมชนที่ร่วมทำให้เราสามารถส่งต่อความอารีัยเล็ก ๆ เหล่านี้ออกไปได้เสมอ ความกรุณา และการสนับสนุนที่ซื่อสัตย์ของพวกท่าน ได้เสริมสร้างให้เราเดินไปได้ไกลกว่าความคิดเพียงเรื่องการเลี้ยงดูตัวเองได้เท่านั้น เราเชื่อว่า การรักเพื่อน และรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตัวเองนั้น จะสามารถทำให้ชุมชน และโครงข่ายรอบ ๆ พวกเขามีกำลังยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปได้อีกด้วย ขอขอบคุณที่ท่านได้ส่งผ่านสิ่งนี้ไปสู่ชีวิตผู้อื่น และเราจะรักษาไฟดวงนี้ให้ลุกโชติช่วงตลอดไป

ความเอื้ออาทร และความเมตตา เป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดและติดต่อกันได้

สำหรับการเก็บเกี่ยว,

โตโรชิ เจสัน

ประธาน

มูลนิธิพรแผ่นดิน

ดาราผู้มากความสามารถของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2023 เป็นวันที่ ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน ขอนแก่น ประเทศไทย ไม่อาจจะลืมได้ง่าย ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นวันที่นักเรียนของเราได้ขึ้นเวทีของศูนย์ ฯ แสดงพรสวรรค์ และความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ พร้อมกับครอบครัวของพวกเขาด้วย

มีการแสดงดนตรีสด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเดี่ยว หรือแสดงกลุ่ม โดยนักเรียนผู้มีความสามารถของเรา และสิ่งใหม่สำหรับปีนี้ก็คือ การแสดงประเภทครอบครัว ซึ่งสนุกมาก ๆ ที่เราส่งเสียงเชียร์ครอบครัวของเราเองสองทีม ขณะที่พวกเขาพร้อมกันเปิดใจสรรเสริญพระเจ้า ยังมีการเชิดหุ่น การรำ การย่ำกลองลั่นเหล็ก การแสดงกายกรรม และแสดงดนตรีโดยใช้เครื่องเล่นคาลิมบา นอกจากนี้ยังมีการแสดง กลางอากาศ โดยนักเรียนสองคนเริ่มต้นการต่อสู้กันด้วยดาบ และจบลงด้วยการแข่งขันแก้ปัญหาภูมิคอบอย่างมีมิตรภาพ ทั้งยังมีการวาดภาพ ลงสี และการออกแบบเสื้อผ้าอีกด้วย ผู้ชมทุกคนไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่ ต่างมีโอกาสในการร่วมแข่งขันระบายสีภาพอีกด้วย





งานยากที่สุดก็คือ การตัดสินใจเลือกผู้ชนะ ซึ่งกระทำโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มากด้วยทักษะ และความสามารถจากเพื่อน ๆ ในท้องถิ่นของเราเอง

ผมได้แต่หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้มาร่วมงานวันนั้นด้วยตนเอง แต่อย่างน้อยก็หวังว่าภาพที่แนบมาด้วยนี้จะช่วยให้ท่านได้รสชาติ เห็นภาพ ความสนุก และชื่นชมยินดีร่วมกับเราด้วย

เช่นเคย ผมขอเป็นตัวแทนแสดงความขอบคุณ สำหรับ กำลังใจ การสนับสนุน และการอธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อของท่านทั้งหลายอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

ไมค์ เจสัน

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน

สวนพรแผ่นดินที่แบ่งบานของเรา

โดย คริสโตลิสเซน รองผู้อำนวยการ

นักเรียนของเราได้มีส่วนในการปลูกพืชหลากหลายชนิดในสวนพรแผ่นดิน พวกเขาได้ปลูกมะเขือเทศ บวบ แครอท หัวเรดดิช ผักกาดหอม และผักบุ้ง โดยปราศจากการใช้สารเคมี มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มจะรับผิดชอบแปลงปลูกของตนเอง พวกเขาได้รับมอบต้นอ่อนมาดูแล จนแข็งแรงพร้อมลงแปลงปลูก และเติบโตกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ ภายใต้การนำของคุณนิ ครูวิชาการเกษตรของเรา ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ ได้รับความท้าทาย และสนุกกับการเป็นชาวสวนอีกด้วย

นอกจากผักต่าง ๆ ที่นักเรียนได้ปลูกแล้ว เรายังได้เริ่มผลิตเห็ด และถั่วงอกด้วย เมื่อเรามีผลผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะเห็ดแล้ว ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนของเราหลายคนกลายเป็นลูกค้าประจำ พวกเขายินดีมอบเงินจำนวนหนึ่งสำหรับถั่วงอกหรือผักแต่ละกำที่พวกเขาได้นำกลับบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องดีมากสำหรับนักเรียนที่ได้เรียนรู้ ขั้นตอนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขายผลผลิตของพวกเขาเอง ขณะที่สวนของเราแบ่งบานมากขึ้น นักเรียน และครอบครัวของเขา พร้อมกับทีมงานของเราก็เติบโตขึ้นด้วยสุขภาพที่ดี มีปัญญา พร้อมกับผลิตผลที่มากขึ้นอีกด้วย





ติดต่อ

เว็บไซต์: www.worldharvestfoundation.org

อีเมล: info@worldharvestfoundation.org

โทร: (66) 850056268

ที่อยู่: 338 หมู่ 25 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

ทีมบรรณาธิการข่าว

ไมค์ เจสัน

คริส ดอลิสเซน